



“ผลของลูกหนี้ชำระหนี้ต่ำกว่างวดที่กำหนดไว้

และผลของการส่งคำบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกัน”

การบอกกล่าวให้ผู้ค้ำประกันทราบว่าผู้ค้ำประกันต้องชำระเงินให้แก่เจ้าหนี้ เจ้าหนี้จะต้องบอกกล่าวให้แก่ผู้ค้ำประกันทราบภายใน 60 วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ หากไม่ได้บอกกล่าวก็ไม่มีอำนาจฟ้องผู้ค้ำประกันได้ แต่หากว่าบอกกล่าวให้แก่ผู้ค้ำประกันทราบแล้วแต่เป็นการบอกกล่าวเกินกว่า 60 วัน นับแต่ลูกหนี้ผิดนัดผลจะทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากการชำระค่าดอกเบี้ยยรวมถึงค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกินกว่า 60 วัน ดังที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๐๓/๒๕๖๒ จำเลยที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ตามสัญญากู้เงินระบุว่า ผู้กู้ตกลงชำระหนี้เป็นงวดรายเดือน ถ้าผู้กู้ผิดนัดงวดใดงวดหนึ่งถือว่าผู้กู้ผิดนัดทั้งหมด ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้เงินกู้ที่ค้างชำระคืนได้ทั้งหมดก่อนครบกำหนดจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ในเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ส่วนเดือนมิถุนายน และเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ จำเลยที่ ๑ กลับมาชำระหนี้ต่ำกว่างวดที่กำหนดไว้แต่โจทก์ไม่ได้บอกเลิกสัญญาหรือเรียกให้ชำระหนี้ทั้งหมดทันที โจทก์กลับรับชำระหนี้ไว้โดยไม่อิดเอื้อนตลอดมา แสดงว่าคู่สัญญาไม่ถือเอากำหนดเวลาชำระหนี้และเงื่อนไขจำนวนเงินที่ชำระแต่ละงวดตามสัญญาเป็นสาระสำคัญจำเลยที่ ๑ จะตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเมื่อโจทก์ได้ให้คำเตือนแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง

หนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ ๑ ชำระหนี้พร้อมไปรษณีย์ตอบรับกำหนดให้ชำระหนี้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันรับหนังสือ จำเลยที่ ๑ รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำเลยที่ ๑ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ อันเป็นการผิดนัดภายหลัง วันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับ แต่ปรากฏว่าโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ ๒ ชำระหนี้ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นหนังสือบอกกล่าวก่อนวันที่จำเลยที่ ๑ ผิดนัด จึงถือไม่ได้ว่าเป็นหนังสือบอกกล่าวตามบทบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่โจทก์ไม่มีหนังสือบอกกล่าวไปยังจำเลยที่ ๒ ทราบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่จำเลยที่ ๑ ผิดนัดตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒

แล้วสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะนำความรู้ดี ๆ ที่มีประโยชน์มานำเสนอแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

นางสาวกณิษฐา พุ่มโพธิ์ขันธ์ นิตกร

เรียบเรียง

นายธีระพล คู่คิด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

ตรวจทาน